

รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร



มารณรงค์สวมหมวกกันนะค่ะ



ด้วยความปรารถนาดีจาก  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง

# ข่าวประชาสัมพันธ์

## การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

ปัจจุบันการทำกิจกรรมใดๆล้วนแต่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำกิจกรรมและ โดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางเพื่อให้ทันต่อกิจกรรมที่เร่งด่วน การใช้ยานพาหนะในการเดินทางนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ โดยเฉพาะทางบกที่ในปัจจุบันนี้มีการใช้ยานพาหนะมากมาย ทั้งรถยนต์ รถไฟ รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะประเภทอื่นๆ การใช้ยานพาหนะในปัจจุบันนี้สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอย่างมากนั้น คือความปลอดภัย เนื่องจากสถิติการประสบอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนนั้นอยู่ในระดับสูง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาสู่การสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งสิ้น จากรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ทำให้ไม่สามารถผ่อนความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ จากกรณีที่เกิดมาทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญประการหนึ่ง คือการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยประกอบกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ดำเนินการ “โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งกำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งจึงขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาความเสี่ยงในการใช้รถจักรยานยนต์เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะสำหรับเดินทาง และมักจะขาดความระมัดระวัง ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาทไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ เพราะเห็นวาระยะทางสำหรับการเดินทางไม่ไกลนัก และอีกอย่างก็เกิดความล่าช้าเสียเวลาในการสวมใส่ ทั้งยังส่งผลต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งจึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมและรณรงค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย ปกป้องจิตสำนึกให้เคารพในกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป